



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ได้ทำการคัดเลือกเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทราบทั่ว

๑. บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนี้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์เปิดรับสมัครคัดเลือกอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการคัดเลือกรายใด ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามประกาศนี้ ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีนั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก คือ ผู้ขึ้นได้ขอสละสิทธิ์ในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก ผู้ขึ้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ขึ้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จ้างในตำแหน่งที่คัดเลือกได้

๓. การคัดเลือกครั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครคัดเลือกดังกล่าว ดังนั้นหากภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้หรือได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างไปแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติโดยจะไม่ทำสัญญาจ้างตำแหน่งดังกล่าว

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จะทำสัญญาจ้างได้หลังจากที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) ได้รับความเห็นชอบแล้ว

๕. ผู้ที่ประสงค์จะทราบผลคะแนนการคัดเลือกของตนเอง ให้ยื่นคำร้องขอทราบผลคะแนนด้วยตนเองที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มิประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายชิตนรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (สำนักปลัด)

ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวศิริพร เอนกพงษ์	สอบได้ลำดับที่ ๑

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ (กองคลัง)

ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวเกศราภรณ์ ดวงกลาง	สอบได้ลำดับที่ ๑



(นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์